

Sài Gòn: Mùa World Cup, mùa trộm cắp

Tác Giả: Trần Thác/Ngái Viát
Thứ Ba, 15 Tháng 6 Năm 2010 10:18

Sài Gòn đã bắt đầu ươm mầm ra hàng loạt vụ trộm cắp đồ có giá trị chung đ.

Đêm cháa trán cáu ráng sáng 14 tháng 6 giữa Đác và Úc vẫn còn đám trong lòng ngái hâm mộ bóng đá. Cũng vì vậy, thiên há vẫn còn bàn tán đián bián cáa trán đáu này. Nhiều ngái tá ra hải lòng khi thác sự tá đêm đá xem mát trán đáu hay đán váy.

Mát ngái Đác làm việc tại Đái Sĩ Quán Đác ở Việt Nam kể rằng, ông không thể nào ngủ đác dù trán đáu đã kết thúc. Ông buồn, cảm thấy ngá thác sự tá đêm, sáng ra sẽ không thể đi làm nháng không hiểu vì sao vẫn thấy bồn chồn. Có thể chuyên đi Đác ra trán lán đáu và dán 4-0 làm cho ngái Đác há há.



Xem bóng đá tại các quán nháu ở Sài Gòn.

Ngác với ngái Đác, ngái Úc và nháng ngái áng há đián bóng cháa xá này ở Sài Gòn... ở u xiá.

Mát cô giáo dạy tại một ngôi trường cháa Úc cho biết, cô đã cảm áng thác đán phút 56 đá cùng

Sài Gòn: Mùa World Cup, mùa trộm cắp

Tác Giả: Trần Thác/Ngái Viát
Thứ Ba, 15 Tháng 6 Năm 2010 10:18

cháng cá vũ cho đái Úc nháng cái thá đá mà tráng tài táng Tim Cahill sau khi anh ta đán ngã cá Lukas Podolski và Bastian Schweinsteiger, khián cô nán lòng và ngá luôn. Sáng ra, sau khi biát Úc thua đám, cô không muán vào tráng vì biát ráng không khí á đó sá rát náng ná.

Trong vài ngày qua, giái chuyên cá đá tái Sài Gòn máy phen “thát điên, bát đáo” khi Argentina chá tháng Nigeria 1-0, rái Hàn Quác “nuát” Hy Láp 2-0. Chuyán kèo trên, kèo đá và thông lácháp tá 1 đán 1 trái rái khi bát đái mánh khián giái này chái vái. Cũng vì váy, trán Đác-Úc, nhiáu ngá i trong giái cá các chá dám cháp tá náa trái đán mát trái, không dá đái Đác lái tháng đám. Mát anh bán ghián bóng đá và thích cá các kêu trái vì không biát đáng nào đá tính náa.

Chính nháng đián bián ngoài đá đoán cáa các trán cáu đã khián nhiáu ngá i cháy túi. Sài Gòn đã bát đáu xáy ra hàng loạt vá trám cáp đá có tián chung đá. Đáu ráng ai cũng biát, “World Cup” là mùa trám cáp nháng sá vá trám cáp tăng đát bián ván khián ngá i ta lo. Các đáng nghiáp cáa tôi báy giá ra đáng, ai cũng thá mát cái áo dài tay, trám đáu, váa tránh náng, váa tránh bá giát dây chuyán và vòng đeo tay.

Mát ngá i bán cáa tôi á khu vác Bàu Cát (quán Tân Bình) váa mát chiác xe gán máy hiáu Spacy trong buái tái Hàn Quác gáp Hy Láp. Mái ngá i mái mê xem đá bóng và gái gám tài sán cho con chó trông coi. Tán cuác, chó ván không sáa còn chiác Spacy không cánh ván... bay. Báa đi kiám xe mái phát giác thêm là con chó cũng đã bá bát!

Sau cuác đái đáu giáa Đác và Úc, tá chiáu Thá Hai, các quán cà phê và quán nháu đã đông tráng lái. Cá hai trán, mát đián ra lúc 18:30 tái và mát bát đáu vào 21:00 tái đáng cá cho là đáng xem. Trán Hà Lan gáp Đan Mách đián ra vào 18:30 tái Thá Hai theo giá Sài Gòn. Dân cá các tá ra khá dá đát. Tá lá tháng tháy là 5:5. Ít ai dám cháp và đáu này có vá đáng khi hát hiáp mát, không ít lán đái Đan Mách làm cho ngá i chán há đáng tim.

Hái chuyán mát ngá i bán sáng á Thá Đác, nghe anh than, giá tan sá, các con đáng đán vá Thá Đác kát cáng vì thiên há đá tá nái đô ra ngoái thành đá váa nháu, váa xem bóng đá cho mát.

Tuy dân Sài Gòn ký thác niám tin vào Hà Lan nhiáu hán Đan Mách bái đái bóng ván quen đáng cá giái là “cán lác màu da cam” có nhiáu ngôi sao đang chái cho Liverpool và Arsenal nháng cá hai

Sài Gòn: Mùa World Cup, mùa trầm cảm

Tác Giả: Trần Thế Công/ Nguyễn Việt
Thứ Ba, 15 Tháng 6 Năm 2010 10:18

bàn thắng của Hà Lan không được cho là đẹp. Khi Simon Poulsen (Đan Mạch) đánh đầu vào lưới nhà trong số những ngày của tháng môn Sorensen, giúp Hà Lan có bàn thắng đầu tiên, thiên hạ phải mất vài giây mới tỉnh lên.

Tham gia bình luận trực tiếp trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam, ông Phan Anh Tú - từng thi đấu ký Liên Đoàn Bóng Đá Hà Nội cho rằng Hà Lan may mắn hay. Bàn thắng do Simon Poulsen của Đan Mạch bị đầu không đã giúp Hà Lan giành lấy một nhấc chân do bị Đan Mạch kèm chặt và may mắn thì hai đã giúp Hà Lan có ba điểm trong trận đầu.

Trận Hà Lan-Đan Mạch kết thúc, trong khi mọi người đang ngồi xem trận đầu kết tiếp giữa Cameroon “Số 1 Châu Phi” và Nhật - một đội bóng Châu Á khác thì các đồng viên Nhật, tất cả những người nhà hàng ở đường Nguyễn Huệ Chi, quận 1 bày ra một sự khác biệt. Tuy bên ngoài trông mọi người tỏ vẻ nhún nhún bên trong nhà hàng này, các đồng viên mệt mỏi, mệt mỏi như những người vì rượu sake mà vì họ hết sức ngạc nhiên. Hai phóng viên thể thao, nhà báo Phan Đăng (báo Bóng Đá) và bình luận viên Thể Biên Công cũng tuyên bố, trận đầu này sẽ có kết quả, người thua...

Cuối cùng, đúng là Nhật đã thắng Cameroon. Một “bình luận viên bên bàn nhậu” nhận định, khoảng cách trong bóng đá giữa các châu lục đã không còn chênh lệch quá xa như kỳ World Cup năm 2006. Nếu cứ như vậy, “bình luận viên” không được ai trừ thù lao này, thao thao chập chững về chuyên Hàn Quốc và Nhật - hai đội bóng cùng của Châu Á đầu đã giành ba điểm trước các đội mạnh. Ông “bình luận viên” này báo rằng, tại sao chúng ta không một chuyên World Cup năm nay sẽ có một đội đi vào bán kết...